

ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๒๑๑.๑/๘๒๖๓

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ผู้อำนวยการ

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่๒๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาคได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอชี้แจงให้ทราบว่า เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ได้มอบอำนาจ
การปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล
และจังหวัดสงขลา ส่วนจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ได้มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อดำเนินการพิจารณา อนุญาต อนุมัติ และสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน รายละเอียดปรากฏ
ตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตยกเว้น จังหวัดปัตตานี
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ดำเนินการโอนภารกิจงานของการอนุญาต
การกำกับดูแล การตรวจสอบ และการติดตามโรงเรียนเอกชนไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พร้อมจัดทำบัญชีส่งมอบบรรดาเอกสาร สำนวน หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของโรงเรียน
เอกชน ไม่ว่าจะได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ

อนึ่ง หากเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งในการปฏิบัติเรื่องดังกล่าว ขอให้ส่งเรื่องเพื่อให้เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อขัดแย้งนั้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพะโยม ขนวงค์)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๒ ๒๘๑ ๗๑๕๔



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ที่ ๒๓๓/๒๕๖๐

เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารจัดการในส่วนภูมิภาคให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงยกเลิคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ๘๙/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาต สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบอำนาจให้บุคคล ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ยกเว้นในส่วนของโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษา

๒. ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ยกเว้นในส่วนของโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพะโยม ชิณวงศ์)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน